

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2558

เรียน ผอ. ศสร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ ศสร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p>	<p><b>ศสร.5 โคราชล้อมคอกป้องกันโรคหน้าฝน</b></p> <p>ศสร.5 โคราชล้อมคอกเน้นเข้มข้นโรคหน้าฝนสำคัญ โดยเฉพาะไข้เลือดออกที่ยังไม่มียารักษา และการบริโภคเห็ดช่วงนี้ให้คสุกขึ้นมาก เพศควรหลีกเลี่ยงนำไปปรุงแล้วนำไปถวายพระ</p> <p>นครราชสีมา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม เค.อาร์.โคราชไฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา น.พ. ชีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในเขตสุขภาพที่ 9 หรือเขตนครชัยบุรีนทร์ พื้นที่ 88 อำเภอใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์และสุรินทร์ รวมกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.58 ที่ผ่านมา โดยมี น.พ.ชนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยาให้ความรู้เรื่องทิศทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศไทย</p> <p>น.พ.ชีรวัฒน์ วลัยเสถียร กล่าวว่า ขณะนี้การควบคุมโรค การป้องกันโรคแล้วต้องทำในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก โรคปากเท้าเปื่อย เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุจะต้องมีเครือข่ายร่วมกันทั้ง สถานศึกษา, อปท. และทุกส่วนต้องช่วยกันทำงาน และขณะนี้หน้าฝนตอนนี้จะมีฝนตกค่อนข้างถี่ขึ้นมากทำให้ภาวะอากาศค่อนข้างเย็นและชื้น ฉะนั้นโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีโอกาสแพร่ระบาดมาก โดยเฉพาะโรคที่น่าเป็นห่วงหลักๆ เรื่องแรกเลือดออกตอนนี้แนวโน้มค่อนข้างมากขึ้น เพราะมีฝนตกทำให้มีแหล่งน้ำขัง เกิดจากเมื่อเด็กป่วยแล้วมีขุยหายไปกัก โดยเชื้อจะอยู่ในขุยหลังจากนั้นจะแพร่เชื้อต่อไป และเด็กจะมีอาการ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

ไข้สูง 2-7 วัน และเราจะเห็นว่า เด็กหน้าแดง ตัวแดงนั่นคือ ไข้สูงแล้ว กลุ่มเสี่ยงอายุ 5-14 ปี และปัจจุบันในกลุ่มอายุมากขึ้น เช่นกลุ่มวัยรุ่นด้วย มาตรการที่มีการเร่งรัดตอนนี้คือเรื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ให้มี แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และมาตรการให้รู้จักดูแลรักษาเบื้องต้น โดยเน้นให้ทานยากุ่มพาราเซตามอน ไม่เน้นยาแอสไพรินที่ทำให้ ภาวะเลือดออกมีความรุนแรงมากขึ้น และจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้ง โรงเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานหรือวัดต่างๆ หอพัก เหล่านี้ต้องดูแลให้ดี และกำจัดไม่มีลูกน้ำยุงลาย

ส่วนเรื่องที่เราอยากเน้น โรคมือเท้าปากเป็นเชื้อที่อยู่ในลำไส้ของคนแล้วถ่ายออกมา ซึ่งเชื้อกลุ่มนี้จะมีหลายตัว แต่สิ่งที่เรากลัวมากในแต่ ละปีจะมีเด็กป่วยเป็นตั้งแต่เด็ก 0-5 ปี กลุ่มเป้าหมายจะป่วยประมาณ 20,000-30,000 ราย เด็กบางคนถ้าไม่ดูแลให้คิดเชื้อที่มีความรุนแรงสูง เชื้อจะเข้าไปสู่สมองจะทำให้มีภาวะรุนแรงทางสมองและทำให้เสียชีวิต ได้ โดยเด็กเหล่านี้จะอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล โดย มาตรการของกรมฯ จะเน้นเรื่องศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สำหรับโรคนี้เมื่อ เด็กป่วยจะมีไข้แต่จะไม่สูงมาก ประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีตุ่มน้ำพองและ แดกเป็นแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า จะทานอาหารไม่ค่อยได้ และศูนย์เด็ก เล็กต้องคัดกรองเด็กทุกวัน ถ้าพบหรือเจอจะต้องให้เด็กอยู่ที่บ้าน และ ประมาณ 7 วันอาการนี้จะหาย แต่ถ้ายังมีไข้สูง มีอาการซึม คลื่นไส้ อาเจียน แบบนี้ต้องรีบพาไปยังโรงพยาบาลทันที โรคนี้จะติดต่อทางการ สัมผัส

น.พ.ธีรวัฒน์ฯ กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนตกเรื่องการบริโภคเห็ดที่เป็น อาหารธรรมชาติและสุกเกิดขึ้นมากและมีรายงานการรับประทานเห็ดที่เป็น เห็ดพิษ อันแรกคือต้องดูลักษณะให้เป็นว่าเห็ดพาส่วนใหญ่จะเกิดใน ป่า ส่วนเห็ดธรรมดาที่ทานได้ส่วนใหญ่จากการเพาะหรือเกิดในนาข้าว หรืออยู่ใกล้บ้าน และอันที่สองลักษณะเห็ดพิษคือ สีของหมวกเห็ดจะมีสี ค่อนข้างสดใส สีแดง สีเหลือง สีส้ม อย่างนี้ต้องควรหลีกเลี่ยง ห้ามนำมา ปรุงหรือรับประทาน และต่อมาไม่ควรจะไปทานเห็ดที่เราไม่เคยทานมา ก่อน ส่วนการปรุงอาหารของเห็ดควรจะต้องทำให้สุก ส่วนอาการของ เห็ดพิษเริ่มจากคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้อง และถ้าคนที่ทานมาจะมี ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ตับวาย ไตวายได้ ถ้ามีอาการเหล่านี้สิ่งแรก ต้องรีบล้างท้อง โดยการทานน้ำเกลืออุ่นๆ มากๆ เข้าไว้ เพื่อให้อาเจียน

	<p>ออกมา เสริมเก็บเศษเห็ดที่ทานหรือเศษอาหารที่ทานไปพบแพทย์ เพื่อจะได้ทราบชนิดของเห็ด ส่วนการตรวจสอบว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ใช่เห็ดพิษด้วยการใช้ช้อนเงินใส่ลงไปหรือเอาข้าวสารใส่ลงไปแล้วแต่เป็นวิธีที่ไม่แน่นอน และเห็ดพิษที่ชาวบ้านเรียกกัน เช่น เห็ดระโงกหิน, เห็ดระโงกพิษ หรือเห็ดไข่ห่าน ส่วนกรณีนำเห็ดพิษไปทำอาหารแล้วนำไปถวายพระภิกษุฉันนั้น ตนเรียนว่าเรื่องนี้จะต้องระวังมาก ควรจะหลีกเลี่ยงเลยดีกว่า และปรกติเห็ดเป็นอาหารที่ย่อยค่อนข้างยากก็ไม่ว่าจะทานทีละหลายๆ เพราะจะท้องอืด และการทำควรจะทำอย่างน้อยปรุงให้สุกก่อนทุกครั้ง</p>	
<p>สำนักสื่อสารความ เสียงฯ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p>	<p><b>สั่งปิดโรงเรียน นร.ป่วยไข้หวัดใหญ่</b> เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศปิดเรียนอย่างกะทันหันเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-14 ส.ค. หลังพบเด็กนักเรียน มีอาการป่วยและผู้ปกครองพาไปตรวจรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา โดยแพทย์ยืนยันผลตรวจว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 พร้อมประ สานมายังโรงเรียนให้ประกาศปิดเรียน เป็นการ ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง</p> <p>ทั้งนี้ โรงเรียนยังได้ให้นักเรียนที่มีอาการป่วยเป็นไข้หวัด นำมุลไปหลอ งาม ไปตรวจคัดกรองอาการป่วยที่โรงพยาบาลประโคนชัยกว่า 100 คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัด H1N1 ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.และเฝ้าระวังอาการเพิ่มอีก 2 ราย โดยต้องรอผลตรวจยืนยันคาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วัน</p>	<p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ  -ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>